



SUT COOP NEWSLETTER

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 02/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2558



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00-15.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงการของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรผลการตัดสิน ดังนี้ **ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** ประเภทการนำเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นายภานุเดช สารพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววันดี ก้อนสันเทียะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุภาพร แก้วพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ประเภทการนำเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นายรัฐสิทธิ์ โรจนปริยารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอนันต์สิทธิ์ รักษ์สูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ **ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร** ประเภทการนำเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นายวันชัย เทียนสีม่วง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปณาลี โสสันตวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประเภทการนำเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวสุรางคนางค์ ชูมี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเพ็ญญา พรหมเหมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร **ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ** ประเภทการนำเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นางสาวณัฐกาญจน์ ทัทธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพัชรี งามนาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการการตลาด) ประเภทการนำเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวจันประภา อินทิม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวโสโรชา คุ่มจันทิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการการตลาด) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปัทมา เมตตา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2558



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาธน์ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “AEC : โอกาสของบัณฑิตไทย”

แนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2 มีการบรรยาย ชี้แจงขั้นตอน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ รวมถึงการยื่นเพื่อขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิทยา เกื้อภรณ์นาดี รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่สหกิจศึกษานานาชาติ ได้แก่ นางสาวมนตรา สุขประชา นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย และนายวรพันธ์ ว่องไว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศแคนาดา

อบรมบุคลิกภาพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559 ณ ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานและวางตัวได้ในสังคมการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีฉวี สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งททัย ขอมผลกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจิตติมา พะนามณี และคุณชุตติกาญจน์ สิริรัชพล เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และตระหนักในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 275 คน

รับสมัครและสัมภาษณ์งาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ในกิจกรรมรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและรับสมัครงาน ณ ห้อง B1132 อาคารเรียนรวม 1 และเวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรมสัมภาษณ์เบื้องต้น ณ ห้องสัมภาษณ์งาน 1 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ผ่านมาใน พ.ศ. 2558 และให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้พิจารณา การเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการจัดสัมมนาอนุกรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ

สัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจิสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการเดินทางมาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558 ตามโครงการรับนักศึกษาประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ห้องสัมภาษณ์อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยนางศิริรัชณี ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 8 คน โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษาได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” และได้ศึกษาดูงานในเชิงลึกด้านระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา จากหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาในสถานประกอบการให้ได้ผลดี เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถานประกอบการอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุณนพพล นิชากร ตำแหน่งผู้จัดการแผนกมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร และคุณจักรพันธ์ แผ่กระโทก บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้างานชิ้นรูป Productions 1 บริษัท เค. เอ็ม. แอนด์ เอ. เอ. จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 84 คน

“สหกิจศึกษาช่วยพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ต้นทาง คือการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ เรื่องการปรับตัวเข้ากับองค์กร สภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนร่วมงาน พนักงานที่ปรึกษา และโลกของความเป็นจริง ปลายทาง คือช่วยให้นักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าทำงานหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการและนักศึกษาได้เรียนรู้สภาวะการทำงานจริงร่วมกัน ก่อนรับเข้าเป็นพนักงาน”



อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
ประธานคณาจารย์นิเทศ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



นางสาวณัฐกาญจน์ ทัทธานี นักศึกษารางวัลผลงานสหกิจดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด

“การไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำงานเหมือนพนักงานจริงของบริษัท การทำงานมีระบบแบบแผนซึ่งต่างจากชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยมาก จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างเคร่งครัด ต้องทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ และทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นด้วย เพราะฉะนั้นก่อนการไปสหกิจศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานทุกๆ ด้านให้เป็นอย่างดี และเมื่อไปปฏิบัติงานจะต้องปรับตัวให้พร้อมกับการทำงานอยู่เสมอ”

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

1-5 ก.พ. 59	- พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558	11 ก.พ. 59	- วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2558
4 ก.พ. 59	- ฟังโอวาทจากท่านอธิการบดีก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558	15 ก.พ. 59	- ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม Job Fair and Coop Fair 2016
5 ก.พ. 59	- ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 3/2558	26 ก.พ. 59	- วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2558
	- สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2558	29 ก.พ. 59	- รับฟังโอวาทจากอธิการบดี หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2558
8 ก.พ. 59	- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มทส. กับ บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	29 ก.พ.- 2 มี.ค. 59	- กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2558
10 ก.พ. 59	- ประชุมคณะทำงานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส.		- กิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน 2/2558